



คณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สภาผู้แทนราษฎร



คณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอแจ้งผลการประชุม ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนี้



คณะกรรมการได้มีการพิจารณาศึกษาการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม โดยเชิญผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และผู้แทนมูลนิธิอานเฟรล (ANFREL) เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่า มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในด้านบุคลากรที่จะปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งที่ค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ มีความเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งควรจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งของแต่ละท้องถิ่น ได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ตลอดจนการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม



ส่วนผู้แทนมูลนิธิอันเฟรล (ANFREL) หรือเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย และมีภารกิจในการเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการสังเกตการณ์การเลือกตั้งมาแล้ว ๖๑ ครั้งทั่วเอเชีย และเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เข้าไปสังเกตการณ์และจัดทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ โดยผู้แทนมูลนิธิอันเฟรลให้ความเห็นว่า กรอบกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เนื่องจากทำให้เกิดผลกระทบจำนวนมาก อาทิ การกำหนดให้บัตรลงคะแนนแบบใดเป็นบัตรเสียกับความไม่รู้ไม่เข้าใจของประชาชนว่าการใส่เครื่องหมายในการลงคะแนนบางรูปแบบทำให้เกิดบัตรเสียได้ เรื่องสิทธิการเข้าถึงการเลือกตั้งของคนพิการ ความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง เป็นต้น

พรสุชา/ผู้พิมพ์

คณะกรรมการการพัฒนากาเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๔๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๔๒